



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๐๒/ว ๕๒๙๙ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)
นายกแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดส่งสไลด์นำเสนอ ๖ กลยุทธ์การเพิ่ม การเข้าถึงการรับวัคซีนจังหวัดมหาสารคาม ไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อนำเสนอให้ ท่านนายอำเภอรับทราบ เพื่อวางแผนการดำเนินการร่วมกัน	- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข
๒	ให้ Mr.Vaccine และผู้บริหารทุกอำเภอ สำนวความต้องการวัคซีนในพื้นที่ตนเอง (ตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ว่าต้องการรับการสนับสนุนวัคซีนชนิดใด จำนวนเท่าไร และรายงานเข้ามายัง Mr. Vaccine จังหวัด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาวางแผนขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางต่อไป	- Mr.Vaccine จังหวัด - Mr.Vaccine อำเภอ - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	มอบนายแพทย์หัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) ในกรณี มีการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำเนินการประสานหอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม และภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ โดยขอให้จัดส่งรายชื่อร้านค้า ที่มีความประสงค์ออกร้าน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓	- นายแพทย์หัสชา เนือยทอง (นายแพทย์ เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม ป้องกัน)
๔	ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการดังนี้ ๔.๑ ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ในกลุ่ม ๖๐๘ ให้ครอบคลุมร้อยละ ๗๐ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์จังหวัดมหาสารคาม ๒๕๖๕ ๔.๒ ฉีดวัคซีน ในทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมร้อยละ ๗๐ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Endemic ของ โรคติดเชื้อ COVID-19	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประสานโรงพยาบาล วาปีปทุม ในประเด็นไม่มี อสม. เข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรม อสม. หยิบ ๑๐ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร และรายงานให้นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทราบโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน	- กลุ่มงานการสาธารณสุข มูลฐานและระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ
๖	ให้ทุกอำเภอสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ อสม. รับทราบนโยบาย และเข้าร่วมปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยหากมี อสม. ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ให้ดำเนินการ ตรวจสอบว่าได้รับคำตอบแทนจากหน่วยงานราชการหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ร่วมปฏิบัติ หน้าที่ตามนโยบาย	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



(นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายศักดิ์ ชัยคันทน์